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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri  

trước kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)  

HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 14/KHLT-HĐND-MTTQ  ngày 25/10/2023 kế 

hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND 

tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023 tại 65 

xã, phường, thị trấn, Đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 

15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Kết quả đã thu hút 3.905 cử tri tham dự1. Hoạt 

động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh diễn ra đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, đúng quy định pháp luật và đã tiếp thu 118 ý kiến, kiến nghị2 thuộc thẩm quyền 

giải quyết cấp tỉnh, các kiến nghị còn lại được các đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan 

chức năng trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri hài lòng với nội dung được 

trả lời. 

 Hầu hết đại biểu tham gia đầy đủ, một số đại biểu vắng có lý do chính đáng. 

Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa 

XI, cụ thể như sau: 

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: các cấp quan tâm nghiên cứu nâng cao 

năng suất và chất lượng giống cây mía đường để cải thiện và nâng cao năng suất cây 

mía cho bà con nhân dân phát triển kinh tế. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Hiện nay các dự án môi trường bền vững 

và Kênh Đông Nam triển khai được hơn hai năm qua, công ty công trình thủy lợi đã 

đóng nước sản xuất nông nghiệp. Do đó việc sản xuất nông nghiệp hoa màu và cây ăn 

trái gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước, trong khi đó giá xăng dầu tăng cao, việc bơm 

nước tưới cho sản xuất nông nghiệp đã gây ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Đề 

nghị dự án bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho hoa màu và cây ăn trái. 

 2. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi  

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo an: Đề nghị xem xét lại tuyến đê bờ bắc sông 

Dinh (đường Phạm Ngũ Lão) hiện tại chỉ làm tới đường Tự Đức rồi bị ngắt quãng đến 

nay không thấy làm nữa. 

 
1 UBND huyện Ninh sơn: 430 cử tri; UBND huyện Ninh hải: 563 cử tri; UBND thành phố PRTC: 1054 cử tri; UBND 

huyện Ninh Phước: 875 cử tri; UBND huyện Thuận Nam: 317 cử tri; UBND huyện Thuận Bắc: 201 cử tri; UBND huyện 

Bác Ái: 465 cử tri. 
2 Tổ 1: 2 kiến nghị; Tổ 2: 5 kiến nghị; Tổ 3: 0 kiến nghị; Tổ 4, 5: 14 kiến nghị; Tổ 6: 11 kiến nghị; Tổ 7: 28 kiến nghị; 

Tổ 8: 11 kiến nghị; Tổ 9: 7 kiến nghị; Tổ 10: 15 kiến nghị; Tổ 11: 5 kiến nghị; Tổ 12: 20 kiến nghị. 
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- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Khu công nghiệp Phước Nam đã đầu tư đã 

lâu nhưng việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp chậm, tỷ lệ lắp đầy thấp, đề nghị 

kiểm tra năng lực chủ đầu tư và có giải pháp đẩy nhanh thu hút, lắp đầy khu công 

nghiệp, nhằm giải quyết việc làm cho nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri Quán thẻ 1, 3 xã Phước Minh: Việc hỗ trợ nứt nhà dân do 

thi công Quốc lộ 1A (phần còn lại) từ nguồn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa thực 

hiện, đề nghị các cấp các ngành quan tâm giải quyết cho các hộ dân. 

- Kiến nghị của cử tri Phước Nam: Tình trạng ngập úng trên địa bàn xã Phước 

Nam, xảy ra khi mùa mưa và Đường Văn Lâm - Sơn Hải (mới) đang thi công không 

có hệ thống thoát nước dọc hai bên đường làm ảnh hường đến đời sống và sinh hoạt 

của người dân. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm quan tâm đầu tư hệ thống thoát 

tiêu lũ; bổ sung thiết kế để đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hà: Đường cao tốc Bắc – Nam thi công đã san 

lấp hết những con mương thoát cống thoát nước Khu ruộng Cà Tuân, Chà Bàng thôn 

Trà Nô, xã Phước Hà gây ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất; kiến nghị các cấp có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Hệ thống đèn xanh đèn đỏ tại ngã tư Văn 

Lâm: Hệ thống đèn chỉ bật đèn xanh đèn đỏ từ 06 giờ 00 đến 22 giờ 00. Nhưng từ 22 

giờ 00 đến 06 giờ 00 ngày hôm sau chỉ còn bật sang đèn vàng, gây mất an toàn giao 

thông khi người dân gia giao thông. Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí 

đèn xanh, đèn đỏ hoạt động liên tục 24/24 giờ. 

- Kiến nghị của cử tri Phước Hà, Phước Ninh: Hiện nay 02 tuyến đường 709 A, 

B đã hư hỏng nặng, khó khăn lưu thông hàng hóa, học sinh đi học, đặc biệt khi chở 

bệnh đi cấp cứu. Kiến nghị tỉnh quan tâm sớm triển khai thực hiện sửa chữa 02 tuyến 

đường trên 

- Kiến nghị của cử tri Phước Minh (tiếp tục kiến nghị): Đề nghị lắp hệ thống đèn 

tín hiệu xanh, đỏ ngã ba khu vực thôn Quán Thẻ 1 hạn chế tai nạn giao thông; Điều 

chỉnh biển báo hạn chế tốc độ qua khu dân cư cho phù hợp (tại ngã ba khu dân cư 

Quán Thẻ 2 vào điểm trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh) 

đảm bảo an toàn cho các em học sinh qua đường khi tan trường. 

- Kiến nghị của cử tri Phước Minh: Tăng cường công tác kiểm tra tốc độ đảm bảo 

an toàn giao thông dọc tuyến quốc lộ 1A, thỉnh thoảng có đoàn xe phân khối lớn chạy 

với tốc độc cao qua khu dân cư, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh: Đề nghị các cấp sớm quan 

tâm đầu tư cây cầu kết nối từ đường dân sinh qua đập Hồ Núi Một; tuyến đường vào 

Hồ Núi Một đoạn kết nối với đường Văn Lâm – Sơn Hải để người dân thuận tiện đi lại 

trong sản xuất nông nghiệp.  

- Kiến nghị của cử tri thôn 2, xã Nhị Hà (Hộ Phạm Đấu, Phạm Hoàng, Trần Thị 

Tuyết): Hiện nay nhà ở bị nứt vách do làm đường vượt cao tốc Bắc Nam. Đề nghị các 

cấp quan tâm xem xét hỗ trợ sửa chữa nhà ở để bà con an tâm sinh sống. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Tuyến đường nhựa từ ngã 3 cũ vô tới cảng cá Cà 

Ná hư hỏng, có nhiều ổ gà, người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn và có 
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nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị các cấp quan tâm có phương án sớm sửa 

chữa đoạn đường này 

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Hiện nay, đất bồi lấp luồng lạch, tàu 

thuyền không ra, vào để đánh bắt hải sản được, phải đậu tạm bên khu phố 11, phường 

Đông Hải. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm triển khai nạo vét luồng lạch tại cảng cá Đông 

Hải vào tháng 1 năm 2024 đúng theo ý kiến tiếp thu của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Ninh Thuận tại hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tỉnh và thành 

phố. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Dự án môi trường bền vững thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm đang thi công tại địa phương phường Đông Hải. Đề nghị các 

ngành chức năng kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình đường bê tông trong các 

khu dân cư trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Hiện nay Nhân dân ở 3 thôn Phú Thạnh, Phú 

Thuận, Phú Thủy đang canh tác đất nông nghiệp bên khu vực Nam Sông vận chuyển 

nông sản khó khăn, vào mùa mưa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Dinh để thuận tiện 

cho bà con vận chuyển nông sản và đi lại của người dân được thuận lợi. 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý cồn chắn chính giữa dòng sông (đoạn 

thuộc thôn Phú Thạnh và Phú Thủy) khiến dòng chảy bị biến đổi gây sạt lở đất 2 bên 

bờ sông, làm mất đất sản xuất nông nghiệp của người dân tại khu vực nêu trên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Đoạn đường tại khu trung tâm của Bảo 

An giáp với Hiệp Hòa hiện đang xuống cấp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, 

khảo sát cần sớm nâng cấp sửa chữa để đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông 

(đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa thi công). 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Vừa qua tuyến mương thoát nước dọc 

đường tỉnh lộ 708 thuộc địa bàn thôn Ninh Quý 2 nước thoát rất chậm mỗi khi trời 

mưa, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Cử tri kiến nghị và Sở Giao 

thông vận tải tỉnh đã tổ chức nạo vét nhưng chỉ nạo vét khoảng 30m ở đoạn giữa 

mương, không nạo vét toàn tuyến; chính vì vậy nước tiếp tục ứ đọng mỗi khi trời mưa. 

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa, kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh sớm triển khai 

nạo vét thêm các đoạn đầu và đoạn cuối mương để nước thoát được nhanh hơn nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Những năm qua địa phương đã được 

UBND tỉnh và các cấp quan tâm đầu tư một số đoạn kè dọc sông Dinh, nhân dân rất 

phấn khởi và an tâm vì đã hạn chế tình trạng sạt lở đất, thiệt hại hoa màu, nhà ở,.... Tuy 

nhiên  hiện nay, dọc tuyến sông Dinh qua địa bàn xã vẫn còn nhiều đoạn chưa được 

làm kè như: đoạn từ Vũng Sao – thôn Phuớc Thiện 3 đến cuối thôn Phước Thiện 2, 

đoạn từ cuối thôn Phước Thiện 1 đến đầu thôn Ninh Quý 1, đoạn từ cuối thôn Ninh 

Quý 2 đến giữa thôn Ninh Quý 3, đoạn từ Miếu Năm Bà đến đập Lâm Cấm thôn Ninh 

Quý 3. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng thêm các đoạn kè nói trên để 

Nhân dân an tâm hơn. 
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- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải: Hệ thống nước chống hạn (từ xã Bắc Sơn 

về xã Nhơn Hải) không hoạt động. Đề nghị bơm cung cấp nước phục vụ cho người dân 

địa phương. 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải: Hiện nay trên địa bàn xã có một số dự án đã 

được phê duyệt và đang triển khai như dự án phát triển thuỷ lợi phục vụ Nông nghiệp 

công nghệ cao Nhơn Hải - Thanh Hải thuộc dự án nâng cao hiệu quả, sử dụng nước 

cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán (gọi tắt ADB8) tỉnh Ninh Thuận, vậy cử tri 

kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình dự án để tạo điều kiện cho bà con 

phát triển kinh tế và ổn định đời sống. 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải: Trên tuyến đường tỉnh lộ 702, hệ thống thoát 

nước một số khu vực bị nghẹt gây ngập úng và làm cản trở giao thông như: Trước trại 

tôm Toàn Thắng; khu vực từ cổng thôn Khánh Nhơn 2 đến cửa hàng thức ăn Khâm lý, 

vậy cử tri xã kiến nghị tỉnh có biện pháp khắc phục tình hình nêu trên. 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Đê kè sông Lu 2 (đoạn từ cầu Mông 

Nhuận xuống cầu Phú Quý) đã bị hư hỏng, chưa được khắc phụ; đề nghị ngành chức 

năng tỉnh quan tâm khảo sát, khắc phục kịp thời để bà con lưu thông an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Đề nghị khảo sát, lắp đèn giao thông 

tại khu vực Trạm đăng kiểm tỉnh (Quốc lộ 1A-thị trấn Phước Dân) để người dân lưu 

thông từ đường nhánh ra Quốc lộ an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc: Hiện nay tại đoạn 

đường tỉnh lộ 706 đi qua xã Phước Chiến, vào mùa mưa tại cầu tràn Suối Rách thường 

xuyên bị ngập, rất nguy hiểm cho người dân và học sinh đi lại. Đề nghị tỉnh quan tâm 

nâng cấp làm cầu Suối Rách để cho người dân và học sinh đi lại đảm bảo an toàn, nhất 

là sau những cơn mua lớn.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Đại: Đề xuất tỉnh quan tâm những đoạn đường 

gần điểm trường học nên có biển báo giảm tốc độ cho các phương tiện giao thông lưu 

thông quốc 27B, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và học sinh khi tan trường. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Đại: Cử tri có ý kiến nguyện vọng hiện nay quốc 

lộ 27B có điểm dốc cao, cua gấp nguy hiểm, cử tri đề xuất mở rộng mặt đường dốc cao, 

khúc cua gấp để thuận lợi cho việc lưu thông  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh có kế hoạch 

khảo sát, xem xét để mở rộng làn đường từ Hậu Sanh về La Chữ để tránh tình trạng ùn 

tắc giao thông, vì hiện nay tuyến đường rất hẹp, mỗi khi có xe trọng tải lớn chạy ngang 

qua thì những xe khác không tham gia giao thông được. Đồng thời, cử tri tiếp tục kiến 

nghị lãnh đạo các cấp cần làm việc với ngành chuyên môn, có kế hoạch tăng cường 

kiểm tra giờ giấc, tốc độ xe trọng tải lớn tham gia giao thông đoạn đường liên xã Phước 

Hữu, nhất là Phước Hữu – Phước Dân để tránh gây ùn tắc giao thông và đảm bảo an 

toàn giao thông cho những em học sinh khi tan trường. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Cử tri kiến nghị địa phương và Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh quan tâm tìm kiếm các nguồn tài trợ để 

xây Cầu bắt qua các kênh mương giúp bà con đi lại thuận tiện hơn trong điều kiện ngân 

sách của tỉnh còn khó khăn (Đặc biệt là cầu đi vào thôn Tà Dương). Đề nghị Công ty 



 

 

5 

TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi quan tâm hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp 

phép khi có đơn vị đề xuất tài trợ để xây dựng cầu. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Cử tri tiếp tục kiến nghị đến Sở Giao 

thông Vận tải quan tâm bê tông các tuyến đường tỉnh lộ 708 đoạn từ cuối thôn Liên 

Sơn 2 đến đầu thôn Bảo Vinh và đi Hoà Sơn, đoạn đường này bị hư hỏng khó đi lại. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xây 

dựng hệ thống thoát nước từ Uỷ ban nhân dân xã Phước Vinh đến Cầu Lầu, vì mỗi khi 

tỉnh lộ 708 được duy tu, nâng cấp thì mặt đường cao hơn nền nhà của hộ dân nên khi 

trời mưa nước đều chảy vào nhà dân.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phương Hải: Hiện nay Cầu Điện Gió (thuộc Suối Bầu 

dài) nhỏ, hẹp nhưng lượng rác động lại dưới lồng Cầu nhiều làm thoát nước chậm từ 

đó ảnh hưởng đến canh tác vùng ruộng Bầu Dài. Đề nghị Trạm Thủy Nông thường 

xuyên vớt rát. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Khi thủy triều xuống, cửa ra vào Cảng cá 

Mỹ Tân rất cạn, đề nghị Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sớm triển khai 

nạo vét, để tàu thuyền ra vào Cảng được thuận lợi hơn và tránh thiệt hại tài sản cho 

ngư dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tân Hải: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm nạo vét tuyến 

mương thoát lũ Cầu Gò Thao đến Đầm Nại, thuộc dự án Đầm Nại, đã được đền bù hơn 

10 năm nay. Tuyến mương này là đường huyết mạch để thoát lũ cho bà con nhân dân 

02 thôn Gò Đền và Gò Thao khi mùa mư lũ về. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp quan 

tâm chỉ đạo Công ty TNHH khai thác các công trình Thủy lợi tỉnh xem xét bê tông hóa 

đoạn còn lại của mương Tháo (xã Tân Hải và Hộ Hải) do đoạn cuối chưa bê tông, nên 

bị bồi lấp và gây ngập nước ở khu dân cư và vùng đìa Tân Hải, Hộ Hải. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Mương Màn Màn là kênh thoát lũ chính của 

hai xã (Xuân và Hộ), khi mùa mưa đến thoát lũ chậm, do bị bồi lấp và cửa thoát lũ Para 

ngăn mặn hẹp, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

Kính mong UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát để có kế hoạch khắc 

phục. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Mương Cầu Ván thuộc địa bàn thôn Hộ Diêm, 

được quan tâm nạo vét, nhưng về lâu dài đề nghị quan tâm bố trí kinh phí bê tông hóa 

tuyến mương trên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Kênh Mương ngang (thôn Hộ Diêm) tuy đã 

được bê tông nhưng còn một một đoạn chưa bê tông thường bị bồi lấp gây ngập lụt vào 

mùa mưa. Kính đề  nghị tỉnh sớm có kế hoạch ghi vốn bê tông đoạn còn lại.  

- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Tuyến đường Cao Thắng, thuộc Khu 

phố 3, phường Đạo Long hiện nay cơ bản đã hoàn tất, nhưng đường vẫn chưa được trả 

lại hiện trạng, sỏi, đất, đá làm đường vẫn đang còn ngổn ngang, gây bụi bẩn, ô nhiễm 

môi trường cho bà con sống ở đây. Mong muốn con đường sớm hoàn tất để bà con yên 

tâm sinh sống. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Dự án mương TT5 - Tấn Tài đơn vị thi 

công dự án gây nứt nhà các hộ dân xung quanh dự án, đơn vị chủ đầu tư đã thẩm định 

mức độ ảnh hưởng, có biên bản làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng nhưng đến nay 

đơn vị đầu tư chưa đưa hồ sơ xác nhận cho địa phương, làm thất lạc hồ sơ nên việc đền 

bù thiệt hại cho nhân dân mới kéo dài, chưa giải quyết. Đề nghị các cơ quan chức năng, 

đơn vị chủ đầu tư dự án trả lời thời gian cụ thể giải quyết chi trả đền bù thiệt hại cho 

nhân dân vùng dự án, để nhân dân không còn kiến nghị bứt xúc nữa. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Hiện nay hai Dự án mương TT5 – Tấn 

Tài và Kênh Đông Nam cùng thực hiện nhưng một bên hệ thống kênh mương hở và 

một bên hệ thống kênh mương đóng, hiện dự án đang thực hiện nhưng gây ô nhiễm 

môi trường, rác thải ứ đọng gây mùi hôi và sinh muỗi tại khu vực trên. Đề nghị đơn vị 

thi công dọn sạch rác ứng đọng dưới đoạn mương đang thi công để không làm ảnh 

hưởng đến vệ sinh môi trường, gây dịch bệnh cho nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Đơn vị thực hiện dự án trên đường đoạn 

đường Trần Thi đã thi công xong, Đơn vị thi công để lại đoạn đường lồi lõm, lầy lội 

gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người tham gia giao thông rất dễ gây tai 

nạn. Đề nghị Đơn vị thi công đổ đất bằng phẳng đường Trần Thi cho nhân dân và học 

sinh đi lại an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri phường Thanh Sơn: Các công trình thuộc các dự án môi 

trường bền vững thi công trên các tuyến đường nội thành của thành phố thời gian kéo 

dài quá lâu. Đề nghị các cấp kiểm tra xem xét những công trình thuộc đoạn đường nào 

đã hoàn thành thì nên trở về lại hiện trạng ban đầu để bà con nhân dân thuộc tiện trong 

việc đi lại và không gây mất mỹ quan đô thị. 

- Kiến nghị của cử tri phường Thanh Sơn: Tại vòng xoay trên đoạn đường Quốc 

lộ thuộc huyện Thuận Bắc có thiết kế quá lớn không phù hợp, rất dễ gây tai nạn giao 

thông vì là tuyến đường quốc lộ xe có trọng tải lớn lưu thông rất nhiều. Mong các cấp 

xem xét và có chỉnh sửa lại vòng xoay cho hợp lý. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Đoạn đường kênh Mương Chà Là từ đầu 

đường Thống Nhất đến đầu đường Nguyễn Văn Cừ đã được đầu tư một đoạn và cũng 

đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp phần còn lại để thuận tiện cho việc lưu thông của bà 

con nhân dân trên đoạn đường này. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Tiến độ thi công hệ thống đấu nối nước 

thải của thành phố rất chậm gây ảnh hưởng đến ATGT. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Dự án khu nghỉ dưỡng điện lực đến nay 

chưa thi công, rào chắn tôn bị hư, đất tràn ra đường ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, 

mỹ quan đô thị. Đề nghị công ty điện lực sớm khắc phục. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Dự án khu du lịch Hải Long, nếu không thực hiện thì cần sớm thông báo cho bà con 

nhân dân để an tâm lao động sản xuất. 

- Kiến nghị của cử tri phường Thanh Sơn: Yêu cầu kiểm tra công tác PCCC tại 

các chung cư C1, C2 và Hoàng Diệu thuộc khu phố 6 vì không đảm bảo phòng cháy 

chữa cháy. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Thanh Sơn: Yêu cầu kiểm tra về công tác phòng 

cháy chữa cháy và có hướng khắc phục trước khi có những vụ việc đáng tiếc xảy ra. 

3. Về lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục 

- Kiến nghị của cử tri Phước Diêm (tiếp tục kiến nghị): Giá sách giáo khoa của 

các cấp quá cao, chương trình học đối với học sinh tiểu học quá nhiều loại sách, các 

cháu khi đi học mang quá nặng so với độ tuổi. Kiến nghị Đại biểu HĐND tỉnh quan 

tâm có ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Vấn đề bắt buộc học sinh đăng ký nguyện 

vọng thi từ cấp II lên cấp III có nhiều bất cập. Đề nghị nghiên cứu việc xếp hạng các 

Trường Trung học cơ sở và phân loại học sinh theo học các trường đó theo số điểm mà 

học sinh thi được. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Hiện nay, sách giáo khoa cải cách liên 

tục, mỗi trường lại chọn mỗi loại sách giáo khoa khác nhau nên chưa có sự thống nhất. 

Đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, thống nhất một bộ sách cho mỗi cấp 

học, tránh lãng phí cho xã hội. 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà: Tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước, cử tri 

có ý kiến và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Văn bản số 2466/SGDĐT-

TCHC ngày 11/10/2023. Tuy nhiên, cử tri không đồng ý và tiếp tục có ý kiến việc sử 

dụng nhiều loại sách giáo khoa khác nhau ở các trường học trên địa bàn tỉnh là không 

phù hợp. Đề nghị ngành giáo dục sớm kiến nghị với Bộ Giáo dục năm học 2024-2025 

có giải pháp thống nhất một loại sách giáo khoa, để tránh lãng phí và giảm bớt khó 

khăn cho người dân.  

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, ngôn ngữ chữ viết chăm trong trường 

tiểu học các em chỉ được học một tuần có 2 tiết (trước đây 4 tiết/1 tuần) các em học ít 

tiết thì lại quên đi chữ viết chăm, chữ viết Chăm khó mà được gìn giữ. Đề nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét, cần bố trí tăng thêm tiết học. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tri Hải: phong trào TDTT, các khu vui chơi (sân bóng 

đá, khu thể thao…) hiện nay đã xuống cấp và phong trào bóng đá, bóng chuyền ngày 

càng đi xuống. Kiến nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo đầu tư xây dựng, cải tạo các khu vui 

chơi như sân bóng đá, khu thể thao…trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu phong trào 

thể dục, thể thao.  

- Kiến nghị của cử tri Huyện Bác Ái: Trường THCS, THPT Bác Ái có trụ sở tại 

thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, trường có 2 cấp học, trong đó cấp THPT 

gồm học sinh của 9 xã thuộc huyện Bác Ái. Do các em ở xa, có nhu cầu ở lại, nên năm 

học 2009- 2010, UBND huyện quan tâm, xây dựng cho các em 02 khu nội trú; dành 

cho nam bên trong khuôn viên trường và khu nội trú nữ, bên ngoài khuôn viên nhà 

trường 

Qua thời gian sử dụng, hiện nay, khu nội trú nói trên đã xuống cấp, thể hiện:  

- Hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh đã hư hỏng nặng; 

- Hệ thống cửa chính bằng gỗ đã hư hỏng, mục nát, đoàn đường vào khu nội 

trú bị lầy lụi vào mùa mưa. 
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Việc cơ sở vật chất tại khu nội trú xuống cấp, hư hỏng đã ảnh hưởng rất lớn 

đến việc  ăn ở, sinh hoạt, học tập, phòng cháy chữa cháy của các em và ảnh hưởng 

đến tâm lý của học sinh, nhiều em có nguy cơ bỏ học. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, bố trí nguồn vốn để đầu tư, sửa 

chữa, nâng cấp về CSVC khu nội trú cho các em . 

Sự quan tâm của tỉnh nhà đến sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Để các em có 

cơ ngơi đảm bảo nhu cầu ăn ở, sinh hoạt và học tập, kính mong quý cấp quan tâm, theo 

dõi, chỉ đạo.   

4. Về lĩnh vực lao động, việc làm và chế độ chính sách, an sinh xã hội 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Kiến nghị tỉnh nên xem xét hỗ trợ người 

hoạt động không chuyên trách xã, hưởng theo bằng cấp tương đương bằng hệ số bậc I 

của đại học, cao đẳng, trung cấp để đáp ứng nhu cầu cuộc sống theo Nghị định 33 của 

Chính phů 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Diêm Cà Ná: Từ đầu năm đến nay bà con ngư 

dân các xã biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị  định 48 của Chính phủ 

đã đi đủ số lượng chuyến nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ mong các ngành sớm hỗ 

trợ tiền dầu để ngư dân có tiền trang trải cuộc sống. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tri Hải: Đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng kiểm và bảo 

hiểm tàu cá chưa tạo điều kiện và quy định thuận lợi cho ngư dân đăng ký; Hỗ trợ kinh 

phí của ngư dân theo NĐ 48 thực hiện rất chậm. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Vĩnh Trường Phước Dinh: Quan tâm, xây dựng Đề án 

cụ thể để hỗ trợ về an sinh xã hội, định canh, định cư cho nhân dân thôn Vĩnh Trường 

sau khi có chủ trương dừng dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh thuận 1 tại thôn Vĩnh 

Trường, xã Phước Dinh (khoanh nợ, xóa lãi ngân hàng, giải quyết việc làm, vay vốn, 

sửa chữa nhà ở,…)  

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Sau dịch covid-19, đời sống của một bộ 

phận người dân còn khó khăn, trong khi đó giá các loại thực phẩm, nhất là giá gạo đã 

tăng nhiều so với trước đây và hiện nay rất cao. Do đó, đề nghị ngành chức năng khảo 

sát, có giải pháp bình ổn giá các loại thực phẩm, nhất là giá gạo. 

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, khi thực hiện thi công tuyến đường 

đôi phía nam, người dân tại cánh đồng Cửu Chơn không sản xuất, canh tác được nữa; 

người dân tại khu vực này được hỗ trợ, cấp phát gạo, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay 

người dân vẫn chưa được hỗ trợ, cấp gạo mặc dù đã tổng hợp danh sách và kiến nghị 

nhiều lần. Đề nghị các cấp cần quan tâm xem xét, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên 

quan sớm hỗ trợ, cấp phát gạo cho người dân tại cánh đồng Cửu Chơn (nội dung này 

đã được cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, tuy 

nhiên đến thời điểm hiện nay người dân vẫn chưa được hỗ trợ, cấp gạo). 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Bộ đội xuất ngũ được cấp thẻ học nghề 

sau khi xuất ngũ có giá trị bằng 12 tháng tiền lương cơ sở, từ năm 2022 trở về trước 

giá trị thẻ này khi đăng ký học nghề không phải nộp thêm học phí, nhưng từ đầu năm 

2023 khi bộ đội xuất ngũ sử dụng thẻ này đi đăng ký học nghề lái xe ô tô tại Trường 

cao đẳng nghề Ninh Thuận và Trung tâm dạy lái xe 677, thì yêu cầu đóng thêm học 
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phí từ 5 triệu đồng đối với bằng B2 và 9 triệu đồng đối với bằng C. Đề nghị các cấp 

quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Bộ đội xuất ngũ được sử dụng thẻ học nghề miễn 

phí, không nộp bổ sung thêm tiền như hiện nay. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay tình trạng người lao động, sinh 

viên người Ninh Thuận khi ra trường phải tìm kiếm việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía Nam rất nhiều. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả để thu hút 

các nhà đầu tư về đầu tư phát triển tại Ninh Thuận, đặc biệt xây dựng cơ sở, nhà máy 

tại các khu công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi để sinh viên mới ra trường và người lao động trong tỉnh có cơ hội tìm kiếm việc 

làm, giải quyết lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Cử tri kiến nghị đến các ngành chức năng 

của tỉnh tăng thêm số lượng cộng tác viên dân số và mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho 

cộng tác viên dân số. Vì hiện nay, theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 

của Bộ Y tế quy định, tiêu chuẩn nhiệm vụ của cộng tác viên dân số là chưa phù hợp 

với thực tế. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Các trường hợp mua tàu cá chiều dài dưới 

15m ngoài tỉnh lập thủ tục rất khó khăn, đề nghị Chi cục Thủy sản quan tâm hướng dẫn 

lập hồ sơ thủ tục, nhằm tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện hoạt động khai thác 

trên biển. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Bình: Kiến nghị UBND tỉnh sớm có hướng dẫn 

chi tiết chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường phù hợp 

với tình hình hiện nay; hiện nay theo Nghị định 33/2023/NĐ/CP ngày 10/06/2023 đã 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023, tuy nhiên đến nay một số người hoạt động 

không chuyên trách thuộc phường Mỹ Bình chưa được nhận mức phụ cấp từ tháng 

7/2023 đến nay.  

5. Về lĩnh vực điện sản xuất, thắp sáng, điện thoại, viễn thông, nước sinh 

hoạt  

- Kiến nghị của cử tri Phước Diêm, Phước Nam: Hiện nay định mức quy định 

tiêu thụ điện sinh hoạt cho một hộ gia đình chỉ có 50 KW là không phù hợp với tình 

hình hiện nay vì người dân sử dụng trang thiết bị trong nhà đều sử dụng bằng điện; giá 

điện còn cao. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền và cơ quan chức năng điều chỉnh lại 

định mức tiêu thụ và một mức giá cho phù hợp để người dân được giảm chi phí. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thành Hải: Hiện nay Công ty điện lực Ninh Thuận áp 

dụng thanh toán tiền điện bằng công nghệ số (không dùng tiền mặt) như: thanh toán 

qua các kênh ngân hàng điện tử như Internet Banking, ứng dụng trên di dộng, chuyển 

khoản rất bất cập cho những người già lớn tuổi. Đề nghị ngành chức năng có ý kiến 

với Công ty điện Lưc Ninh Thuận phải có lộ trình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

để khỏi gây khó khăn cho nhân dân trong việc thanh toán tiền điện. 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà và Nhơn Sơn: Tại buổi tiếp xúc cử tri lần 

trước, cử tri có ý kiến đã được công ty điện lực Ninh Thuận trả lời tại Văn bản số 

3248/PCNT-KD ngày 27/9/2023. Tuy nhiên, cử tri chưa thỏa mãn và tiếp tục có ý kiến 

việc thanh toán tiền điện hiện nay chưa phù hợp (vì hiện nay không có người đi thu 

tiền điện) cho những đối tượng như người già, người không biết sử dụng điện thoại và 
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không có điện thoại thông minh cũng như không có tài khoản ngân hàng,… khi người 

dân không thanh toán được thì sẽ bị cắt điện. Vì vậy, ngành điện lực cần có giải pháp 

khảo sát thực tế tại địa phương và phân ra đối tượng để thuận lợi trong việc mua bán 

và trả tiền điện. 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn: việc lắp đặt hệ thống điện Mặt trời áp mái 

trước đây người dân được cấp phép đăng ký lắp đặt và sử dụng, tuy nhiên khoảng sau 

thời gian đó Nhà nước có chủ trương không cho đăng ký lắp đặt với nhiều lý do khách 

quan tại thời điểm đó, nhưng đến thời điểm hiện nay các hộ dân đang có nhu cầu đăng 

ký thủ tục để lắp đặt hệ thống điện năng lượng Mặt trời áp mái có được hay không. 

Nếu được phép thì người dân đăng ký hồ sơ lắp đặt thì đến tại đâu, thủ tục hồ sơ gồm 

những gì.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Khu vực vùng 2 và vùng 3 thôn Trường 

Thọ chưa có hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho bà con. Đề nghị Trung tâm 

nước sạch và vệ sinh môi trường quan tâm đầu tư bổ sung tuyến đường ống để nhân 

dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường quan tâm xử lý chất thải bùn của nhà máy nước Chất Thường, hạn chế thải 

vào mương tưới tiêu, gây bồi lấp mương và làm ảnh hưởng đến cây trồng của bà con. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Kiến nghị điện lực Ninh Thuận phát 

thêm tuyến điện cho người dân sử dụng: Từ nhà ông Lê Văn Thành đến Nhà Ông Lê 

Thanh Hải thôn Phước Lợi có 17 hộ chưa có điện. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Hệ thống đèn chiếu sáng tại dọc đoạn 

đê sông Dinh từ Bảo An giáp với thôn Hiệp Hòa không đảm bảo, dễ xảy ra tai nạn giao 

thông và các tệ nạn xã hội; Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống đèn 

chiếu sáng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay mỗi khi cúp điện thì hệ thống cấp 

nước sinh hoạt nông thôn ở xã cũng cúp theo; việc này gây nhiều bất tiện cho người 

dân. Kiến nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quan tâm 

đầu tư tại Trạm cấp nước sinh hoạt ở thôn Phước Thiện 3 – xã Phước Sơn máy phát 

điện hoặc hệ thống điện riêng để việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân luôn 

được đảm bảo. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay khu vực từ Chùa Thiên Ninh đến 

rừng Chà có hơn 80 hộ dân thuộc hai thôn Ninh Quý 1 và Ninh Quý 2 sinh sống nhưng 

chưa được lắp hệ thống nước sinh hoạt đã gây nhiều bất tiện cho việc ăn uống, sinh 

hoạt của người dân; cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực 

hiện. Đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh sớm lắp đặt 

hệ thống nước sinh hoạt tại khu vực này để người dân nơi đây ăn uống, sinh hoạt được 

thuận tiện. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Cử tri kiến nghị hiện nay giá bán điện, 

nước sinh hoạt cho người dân áp dụng phương pháp tính giá bậc thang, nếu áp dụng 

thống nhất một giá bán điện, nước thì sẽ tốt hơn cho công tác quản lý và bảo đảm được 

quyền, lợi ích của người dân. Kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị các bộ, 
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ngành liên quan đánh giá, xem xét lại phương pháp tính giá điện, nước sinh hoạt của 

người dân theo hướng quy định thống nhất một bậc. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Đề nghị Điện lực Ninh Thuận di dời trụ 

điện đặt trước nhà dân tại hẻm 31 đường Hải Thượng Lãn Ông. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Đề nghị Điện lực Ninh Thuận và các Công 

ty viễn thông phối hợp gom các dây mạng viễn thông và dây điện gọn gàng, để tránh 

bị tai nạn trong mùa mưa bão sắp đến tại hẻm 31 - đường Hải Thượng Lãn Ông. 

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà 

nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước quản lý sản xuất, kinh doanh. Cử tri 

đề nghị các ngành, các cấp xem xét cổ phần hóa ngành điện lực. 

6. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường, tài nguyên, môi trường 

- Kiến nghị của cử tri Quán Thẻ 3, xã Phước Minh: Đồng muối Quán Thẻ tiếp tục 

gây nhiễm mặn, nhà mục, lở tường các vật dụng sử dụng như sắt thép đều ảnh hưởng 

nhưng người dân mới chỉ nhận hỗ trợ từ 5% cho đến 20% về nhà ở, đề nghị quan tâm 

khảo sát kiểm tra đánh giá thực tế hỗ trợ cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đất của gia đình của hộ bà Lê Thị Xí nằm 

trong khu vực quy hoạch tại Phường Mỹ Bình, do việc đền bù không thỏa đáng nên gia 

đình ông đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến Trung ương nhưng đến nay vẫn không 

thấy hồi âm. Mong các cấp liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền phản hồi cho gia 

đình ông được biết. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Việc  giải quyết khiếu nại liên quan đến 

thửa đất gia đình bà Lê Thị Đỉnh: Hiện nay đã đơn gửi Thanh tra tỉnh nhưng 3 tháng 

nay chưa thấy thanh tra tỉnh giải quyết. Đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết và 

phản hồi lại cho người dân được rõ. 

 - Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Một số nhà ở của người dân được xây 

dựng trước năm 1975 nhưng đến nay chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Hiện  nay, mỗi khi xây dựng hoặc sửa nhà thì xin phép không được. Đề nghị các cấp 

quan tâm hướng dẫn giúp đỡ. 

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Theo Điều 49 Luật đất đai năm 2023 có 

nêu diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công 

bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 

năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất 

thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, 

hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối 

với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay có nhiều dự 

án quy hoạch treo trên 20 năm chưa được xử lý, vậy trách nhiệm là do ai?  Các cấp 

quan tâm đến việc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ninh Hải gây khó dễ cho người 

dân đến làm chuyển nhượng, sang tên sổ đất.  

- Kiến nghị của cử tri tổ 6: Khu vực Đầm Nại-Khánh Hải-Ninh Hải hiện nay 

người dân nuôi hàu rất nhiều, đã giúp cho kinh tế địa phương phát triển nhưng việc 

khai thác (cạy hàu, rửa hàu, hàu chết thải xuống) tại khu vực này đã gây ô nhiễm môi 
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trường. Kính mong các cấp xem xét và nghiên cứu quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản 

(hàu) như thế nào để tránh ô nhiễm môi trường khu vực này như hiện nay. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Qua các đợt tiếp xúc cử tri Đại biểu Hội 

đồng Nhân dân tỉnh-huyện, cử tri xã Phước Hải đã nhiều lần có ý kiến về nhu cầu đất 

ở trong nhân dân ngày càng lớn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn dọc theo tỉnh lộ 710 và 

đường huyện để nhân dân xây dựng công trình nhà ở nhằm tránh việc sử dụng đất sai 

mục đích, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

 UBND huyện Ninh Phước cũng đã có ý kiến trả lời tại Báo cáo số 642/BC-

UBND ngày 17/10/2023 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về nội dung trên “đang rà 

soát thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã. Đồng thời, sau khi quy hoạch 

tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện căn cứ quy hoạch tỉnh, các 

quy hoạch chuyên ngành sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát để thực hiện tham mưu điều chỉnh 

lại các quy hoạch”. 

 Với nhu cầu cấp thiết về đất ở nông thôn trong tình hình mới. Do đó cử tri xã 

Phước Hải kính đề nghị Sở, ngành cấp tỉnh xem xét điều chỉnh một phần phân khu 4 

của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận 

đến năm 2035 theo Quyết định số 188/QD-UBND ngày 11/6/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận, đặc biệt khu vực dọc theo tỉnh lộ 710 (trong đó có Trung tâm Hành chính 

xã đã được phê duyệt vào năm 2012 và đang rà soát điều chỉnh) và đường huyện (trong 

đó có các thửa đất xen kẹt khu dân cư) để nhân dân trên địa bàn xã Phước Hải có đất 

tại khu vực này được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất 

ở nông thôn để Nhân dân xây dựng nhà ở và để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội 

trên địa bàn xã Phước Hải trong những năm tiếp theo. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc: Đối với địa giới hành 

chính giữa xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc và xã Phước Thành huyện Bác Ái đã 

được tỉnh giao cho xã Phước Chiến đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức bàn giao 

mốc địa giới hành chính tại thực địa. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng 

sớm tiến hành bàn giao mốc tại thực địa để xã dễ quản lý. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải:  Hiện nay có một số ngành nghề khai thác 

mang tính chất hủy diệt môi trường biển như: Vây rút mùng, giã cào, mành chụp, xuất 

hiện trên biển thường xuyên, làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt và thiệt hại ngư lưới cụ 

của ngư dân, đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn và xử lý những 

trường hợp sai phạm. 

- Kiến nghị của cử tri (Nguyễn Thị Liên, Khu phố 3) phường Mỹ Bình: Gia đình 

bà có đất ở đô thị với diện tích 136m2 nhà nước thu hồi để thực hiện dự án K2 là 68m2, 

hiện còn lại 68m2 gia đình bà đã làm đơn kiến nghị xin được cấp lại đất ở theo diện nhu 

cầu có thu tiền, vì diện tích còn lại quá nhỏ nhân khẩu thì lại đông, không đảm bảo cho 

việc lưu trú và sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Kiến nghị các cấp quan tâm 

giải quyết giao cho gia đình 01 lô đất ở theo nhu cầu có thu tiền, để gia đình tôi đảm 

bảo nơi ở của các thành viên, ổn định cuộc sống. 

- Kiến nghị của cử tri (Huỳnh Thị Long, Khu phố 3) phường Mỹ Bình: Một số hộ 

dân có đất thu hồi thuộc dự án Khu K2 đã bàn giao mặt bằng, được bốc thăm Lô đất từ 

năm 2019, nhưng đến nay UBND tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa ban hành Quyết định giá 
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đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Kiến 

nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối 

với dự án K2. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Bình: Tại buổi làm việc ngày 24/07/2023 giữa 

2 hộ Huỳnh Thị Việt; Huỳnh Thị Vân và các cơ quan ban ngành của và Thành phố đã 

thống nhất giao 02 lô LK16-01 và LK16-08 thuộc diện chuyển đổi nghề sang đất ở 

diện tái định cư cho gia đình chúng tôi, tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo, ban 

ngành hứa 2 tháng sau sẽ giao quyết định điều chỉnh và thông báo giá đất cụ thể để cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi xây nhà ở hợp pháp, vì hiện nay 

gia đình chúng tôi đã tháo gỡ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư không còn nhà ở 

nào khác. Tuy nhiên đến nay đã quá 2 tháng như đã hứa tại buổi làm việc ngày 

24/07/2023 gia đình chúng tôi vẫn chưa được các cấp, các ngành giải quyết. Vì vậy 

kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các Ban, ngành của tỉnh quan tâm giải quyết cho gia đình 

chúng tôi để có đất xây nhà ở hợp pháp, ổn định cuốc sống.  

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Bình: Gia đình bà Lê Thị Đỉnh-phường Mỹ 

Đông có làm đơn gửi UBND tỉnh nhiều lần cụ thể ngày 06/09/2021 “Đơn tố cáo đích 

danh”; ngày 04/08/2023 có đơn khiếu nại về việc đơn tố cáo đích danh của bà có tài liệu, 

chứng cứ pháp lý nhưng không được giải quyết thỏa đáng; ngày 25/09/2023 Ban Nội 

Chính Tỉnh ủy Ninh Thuận có Công văn số 1554-CV/BNCTU chuyển đơn của công dân 

để chỉ đạo rà soát, trả lời nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa được giải quyết và trả lời. 

Kính mong lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết trả lời sớm để gia đình tôi an tâm tư 

tưởng ổn định cuộc sống.  

7. Về lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm 

- Kiến nghị của cử tri Phước Nam: Hiện nay, vấn đề mua Bảo hiểm đối với xe 

gắn máy còn gây nhiều bất cập cho các chủ phương tiện như: Khi tham gia giao thông 

thì Cảnh sát giao thông kiểm tra các giấy tờ liên quan, trong đó có Bảo hiểm xe gắn 

máy nếu không có bảo hiểm thì người chủ phương tiện sẽ bị phạt và khi xảy ra tai nạn 

đến làm thủ tục thanh toán thì cơ quan bảo hiểm xe gắn máy làm khó khăn cho chủ 

phương tiện. Kiến nghị cấp có thẩm quyền cần xem xét có nên thực hiện việc bắt buộc 

phải mua Bảo hiểm đối với xe gắn máy hay không. 

- Kiến nghị của cử tri Lạc Tân 1, xã Phước Diêm: Người dân tham gia BHYT, 

khi khám chữa bằng BHYT tại bệnh viện (trái tuyến) người dân phải xin giấy chuyển 

tuyến, phải bỏ tiền mua nước biển và bệnh viện thu phí truyền dịch. Kiến nghị các cấp, 

các ngành trả lời cho cử tri được rõ vê quy định thu phí và đến thời gian nào được 

thông tuyến khi khám bệnh toàn quốc. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Vấn đề ưu tiên cộng điểm: đề nghị nghiên 

cứu không nên áp dụng cho ngành Y vì ngành Y là ngành quan trọng trong việc khám 

bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Vì vậy cần phải nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu 

vào các trường Y, hạn chế việc cộng điểm ưu tiên. 

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: ngành y tế cần có giải pháp khắc phục 

tình trạng thiết bị dùng trong các nhà vệ sinh của Bệnh viên tỉnh đều hư hỏng không 

dùng được; việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân không đúng giờ; thái độ phục vụ của 

nhân viên bệnh viện chưa nhiệt tình. 



 

 

14 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà (Bà Nguyễn Thị Hương - Khu phố 1): Các 

cấp cần xem lại chi phí khám và điều trị bệnh tại bệnh viện Sài Gòn-Phan Rang hiện 

nay quá cao so với mức thu nhập của người dân Ninh Thuận (chi phí phòng thường là 

400.000đ/ngày, phòng dịch vụ là 800.000đ/ngày chưa trừ bảo hiểm) và nhân viên phục 

vụ chưa tốt (tại khoa Nội). 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà (Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Khu phố 1): 

Ngày 10/9/2023, bà có nhập viện cấp cứu và được điều trị tại khoa tim mạch, bệnh viện 

tỉnh Ninh Thuận với thẻ bảo hiểm y tế khám ban đầu ở Trung tâm y tế thành phố. Sau 

khi xuất viện, bệnh viện hẹn tái khám sau 5 ngày, nhưng khi tái khám thì bệnh viện 

tỉnh bắt phải có giấy chuyển viện của Trung tâm y tế; một lần truyền dịch phải trả tiền 

công cho điều dưỡng là 80.000đ, việc này quá vô lý vì điều dưỡng đã được hưởng 

lương nhà nước mà lại thu tiền truyền dịch của bệnh nhân là không đúng. Kính mong 

các cấp xem xét và giải quyết. Đề nghị cho phép liên thông các tuyến khám và điều trị 

bệnh tại các Trung tâm y tế-Bệnh viện tỉnh-Bệnh viện mắt- Bệnh viện Đông y (không 

phải làm giấy chuyển viện) để giảm bớt thủ tục rườm rà, mất thời gian và ảnh hưởng 

đến sức khỏe của người dân 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà, phường Bảo An: cần xem xét lại các danh 

mục thuốc khi khám, chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn 

không nằm trong danh mục thuốc Bảo hiểm y tế thanh toán và người dân phải mua bên 

ngoài. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Thẻ Bảo hiểm y tế cho cha, mẹ quân nhân 

tại ngũ cấp bị sai lệch thông tin, khi đề nghị cấp lại thì rất chậm, dẫn đến quyền lợi 

người thân của quân nhân được hưởng không đảm bảo, một số trường hợp thanh niên 

đã nhập ngũ hơn 1 năm mà vẫn chưa nhận được thẻ Bảo hiểm y tế. Đề nghị cấp thẩm 

quyền thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người thân quân nhân quan tâm cấp kịp 

thời, giúp cho công tác vận động, tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa 

phương được thuận lợi. 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Người dân bị bệnh đi cấp cứu tại 

Bệnh viện tỉnh vào ngày cuối tuần, mặc dù đã được thăm khám và chuyển về khoa nằm 

điều trị. Nhưng cuối tuần, không có bác sĩ (trưởng khoa, phó trưởng khoa) trực nên 

phải đến đầu tuần sau mới có bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị. Đề nghị Bệnh 

viện tỉnh phân công bác sĩ trực vào các ngày cuối tuần để kịp thời chữa trị cho bà con. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 

19/10/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có bổ sung đối 

tượng “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực 

III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” được ngân sách Nhà nước hỗ 

trợ 70% mức đóng bảo hiểm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx
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Bà con cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh trả lời cho bà con thuộc 

đối tượng trên tại xã Phước Hải có được hưởng chính sách theo Nghị định 75/2023/NĐ-

CP hay không. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Việc theo dõi thẻ BHYT tự nguyện của 

nhân dân hiện nay rất bất cập, vì nhiều người dân không biết hạn sử dụng thẻ của mình 

đến khi nào và khi nào hết hạn, không theo dõi được việc các đại lý thu có nộp tiền cho 

mình hay không dù mình đã đóng tiền mua và dễ bị các đại lý chiếm dụng tiền. Kiến 

nghị BHXH tỉnh nên có phương pháp quản lý và cài đặt phần mềm báo vào số điện 

thoại của người mua bảo hiểm khi đã được đóng tiền, để nhân dân dễ theo dõi việc nộp 

tiền của đại lý thu đối với những người đã đóng cho đại lý. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân hiện 

nay được Nhà nước rất quan tâm, nhưng hiện nay về trình độ của các y bác sỹ bệnh 

viện tỉnh không cân xứng. Đề nghị cấp trên quan tâm trong công tác đào tạo nâng cao 

năng lực và trình độ của các.  

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Hiện nay, có rất nhiều người bệnh lớn tuổi 

hoặc bệnh mãn tính thường xuyên lấy thuốc, chữa bệnh hàng tháng, nhưng mỗi lần đi 

khám bệnh phải đến Trung tâm Y tế lấy giấy chuyển viện đến Bệnh viện tỉnh Ninh 

Thuận, trong khi  giấy chuyển viện chỉ có hiệu lực trong ngày, gây khó khăn cho người 

dân hàng tháng phải thực hiện việc chuyển tuyến. Đề nghị đơn vị bảo hiểm y tế cho 

người dân chọn đơn vị khám chữa bệnh. 

- Kiến nghị của cử tri (Nguyễn Ngọc Quế) phường Tấn Tài: đã đóng bảo hiểm xã 

hội được 19 năm 11 tháng nhưng chưa được hưởng lương hưu mà chỉ được hưởng trợ 

cấp. Đề nghị đơn vị bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, cho người tham gia BHXH đóng 

thêm để đủ 20 năm theo quy định Luật Bảo hiểm và được hưởng lương hưu hàng tháng. 

- Kiến nghị của cử tri (Võ Thị Sinh - sinh năm 1957, cư ngụ khu phố 6) phường 

Tấn Tài: Hàng tháng, bệnh nhân, thường xuyên xuống Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận để 

khám bệnh và lấy thuốc tại phòng khám số 16, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận vào ngày 

27/4/2023, lúc 14h30 bệnh nhân Võ Thị Sinh có trình bày với Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyền 

về căn bệnh của mình. Qua việc khám chữa bệnh của Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyền, tại 

phòng khám số 16, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Cử tri phản ánh thái độ trịch thượng, 

không chuẩn mực đạo đức của một người bác sĩ “Lương y như từ mẫu”, trách nhiệm 

đạo đức cách ăn nói của người Bác sĩ với bệnh nhân thiếu văn hóa. 

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Hiện nay thẻ bảo hiểm y tế đã được liên 

thông đồng bộ dữ liệu quốc gia và tích hợp vào ứng dụng VNeID. Nhưng người dân 

khi đi khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước vẫn trình thẻ bảo bảo 

hiểm y tế. Đề nghị các ngành, các cấp quan tâm xem xét không trình thẻ bảo bảo hiểm 

y tế khi đi khám, chữa bệnh. 

8. Lĩnh vực khác: 

- Kiến nghị của cử tri Phước Nam: Thực hiện việc cập nhật và truy cập về cơ sở 

dự liệu quốc gia theo định danh điện tử: Hiện nay các cấp, các ngành, các cơ quan Nhà 

nước chưa thực hiện đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia. Kiến nghị các cấp, các cơ quan 

Nhà nước sớm thực hiện đồng bộ về cơ sở dự liệu quốc gia để thuận lợi cho người dân 

thực hiện trong việc giao dịch các thủ tục hành chính. 



 

 

16 

- Kiến nghị của cử tri Quán Thẻ 3, xã Phước Minh: Hiện tại có một số quạt gió 

gây tiếng ồn về ban đêm; ban ngày thì ánh nắng chiếu qua quạt phản xạ ánh sáng qua 

nhà dân tạo nhấp nháy rất khó chịu đề nghị các cấp khảo sát, có biện pháp khắc phục. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm làm 

việc với các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người 

dân về quyền thừa kế sử dụng đất đai từ thời ông bà xưa để lại (cụ thể trải qua 03 đời), 

vì khi làm thủ tục thừa kế đòi hỏi có giấy chứng tử của Ông bà Nội, Ngoại hai bên. 

Trải qua thời gian lâu dài, người dân thất lạc hoặc không lưu giữ giấy chứng tử nên 

không thể làm thủ tục thừa kế được. 

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Tại sao Phòng công chứng tư nhân không 

yêu cầu cung cấp giấy kết hôn khi làm thủ tục tặng cho tài sản, đất đai nhưng phòng 

công chứng số 1 lại yêu cầu cung cấp giấy kết hôn, trong khi hai vợ chồng đã hơn 70 

tuổi, từ ngoài Bắc chuyển vào Nam sinh sống, giấy tờ thất lạc, gây khó khăn cho nhân 

dân. Đề nghị phòng công chứng số 1 đơn giản bớt các thủ tục. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị các ngành nghiên cứu khi tham 

mưu ban hành các văn bản pháp luật thì các văn bản này phải quy định rõ ràng để tạo 

thuận lợi trong việc nghiên cứu áp dụng văn bản được thống nhất, hạn chế các văn bản 

còn sơ hở, bất cập. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15 (kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2023). Để chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 

Hội nghị tiếp xúc cử tri lần tiếp theo đảm bảo đầy đủ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả, 

Thường trực HĐND đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan 

thực hiện đúng Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (file Word gửi trước ngày 15/12/2023 qua Zalo: 038.367.0492 hoặc email 

congtachdnd@ninhthuan.gov.vn)./.  

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                         

                                       

 

 

 

 

                          

 

 

Trần Minh Lực 
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